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Fundargerð Foreldraráðs Fífusala 

 

Erla boðaði foreldraráð á fund og var hann annar fundur ársins 2020. Fundurinn var settur kl. 8.15. 

Mætt voru Sigurlaug, Helgi, Þóra og Jóhanna. Erla Stefanía og Elva voru fyrir hönd leiksskólans.  

Erla setti fundinn og upplýsti að búið væri að ráða aðstoðarleikskólastjóra sem byrjar eftir sumarfrí.  

Erla fór yfir skiptingu verkefna milli leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra en það er m.a. í 

tengslum við bréf frá mennta og menningarmálaráðuneytinu.  

Rætt var um útskrift sem haldin verður nk. laugardag. Það verður gist í leiksskólanum á föstudeginum 

og útskrift fer svo fram í salnum í Salaskóla daginn eftir.  

Rætt var um starfsmannamál næsta vetur en útlitið er nokkuð gott.  

Starfsáætlun er í vinnslu og verður kynnt foreldraráði í byrjun júlí.  

Kynnt var vinnan sem fór fram meðan leikskólinn var lokaður en m.a. var útbúin kynning á 

leikskólanum en hún var sett upp á íslensku, ensku og pólsku.  

Helgi upplýsti að þetta væri síðasti fundur hans og þakkaði samstarfið.  

Fundi lauk kl. 8.50 og ákveðið að boðað yrði til næsta fundar með tölvupósti.  

 

Fundargerð ritaði Helgi Már Jósepsson 

 

 

 

 

 

 


